

คู่มือฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/ ๓๓๖๒

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๓๙๑
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ความละเอียดแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการและภาพรวมของร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ในหน้าที่ ๒ หัวข้อ ประมาณการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในวรรคท้าย จากเดิม “สำหรับงบประมาณการลงทุนของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณจะขึ้นอยู่กับพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้ง จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” นั้น อาจส่งผลกระทบต่อความดำเนินโครงการให้ไม่สามารถดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ เนื่องจากไม่สามารถวางแผนในส่วนของภาครัฐได้เกิน ๑ ปี จึงควรแก้ไขเป็น “...จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ตามวิธีการจัดทำงบประมาณ”

๒. ในการพิจารณาความเชื่อมโยงของกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกเหนือจากการพิจารณาความเชื่อมโยงในกิจการเดียวกัน ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการภายในสาขา และความเชื่อมโยงระหว่างกิจการกับกิจการในสาขาอื่นแล้ว ควรมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการนั้นๆ และควรมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๓. ควรมีการลำดับความสำคัญเร่งด่วน และแยกประเภทโครงการที่ดำเนินการตามขอบเขตและระยะเวลา เช่น โครงการที่ตั้งงบประมาณรายปี และโครงการที่ตั้งงบประมาณผูกพัน ๓ - ๑๐ ปี เป็นต้น เพื่อความสะดวกต่อการตั้งงบประมาณภาครัฐในการสนับสนุนโครงการต่างๆ รวมทั้ง สามารถกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนสนใจข้อเสนอและต้องการลงทุนในโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความสำเร็จของโครงการต่อไป ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า มีโครงการขนาดใหญ่บางโครงการที่อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

๔. การพัฒนาโครงการในแต่ละกิจการควรคำนึงถึงการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของประเทศ โดยควรมุ่งเน้นให้การพัฒนาและการดำเนินโครงการสามารถสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้เกี่ยวข้องในประเทศอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถของบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะในการดูดซับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งของโครงการมาพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะกิจการในกลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน เช่น ระบบขนส่งมวลชนทางราง ระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในระดับที่เหมาะสมในอนาคต

๕. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ นั้น ควรต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการที่ต้องได้รับการคุ้มครองและการบริการที่ดี ในราคาที่เหมาะสมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

E-mail jindamas@most.go.th

ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง

๒๕๕๘